

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

นายวินัย แป้นชื่อ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการประชาคม เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และแจ้งข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้รับทราบถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างสามารถนำปัญหาและข้อมูลจากการประชาคมไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน



สรุปข้อมูลการมีส่วนร่วม

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง (๒ ตำบล ๑๒ หมู่บ้าน) จำนวน ๖๕๐ คน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จำนวน ๑๖ คน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐ คน

ผลจากการมีส่วนร่วม

๑. ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชน
๒. มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ผ่านกระบวนการประชาชน
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ส่วนราชการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ และแจ้งข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ บรรลุในแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างได้รับทราบถึงปัญหา ความต้องการที่แท้จริง ส่งผลให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้างสามารถนำปัญหาและข้อมูลจากการประชาคมไปสู่กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน



การประชุมประชาคมเรื่อง การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านนายแอร์ ถึงบ้านนายบุญช่วย กระจุดเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง จัดประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านนายแอร์ ถึงบ้านนายบุญช่วย กระจุดเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๕ ตำบลทุ่งท่าช้าง และเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลห้วยใหญ่ เข้าร่วมประชุม โดยผลการประชุมประชาคมทำให้การซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านนายแอร์ ถึงบ้านนายบุญช่วย กระจุดเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ สำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ของการประชุมประชาคมตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรภายในตำบล ให้มีการเดินทางสัญจรที่ดีขึ้น ทั้งด้านการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา และด้านลำเรียงพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดอีกด้วย

รูปขณะซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสามแยกบ้านนายแอร์ ถึงบ้าน
นายบุญช่วย กระจุดเงิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่



รูปหลังการซ่อมแซมเสร็จสิ้น

